

# ด่วนที่สุด



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๒๖

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษว่า คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารมารายงานตัวและเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าว จึงได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เพื่อให้ ก.อบต. จังหวัดนครพนมและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดนครพนม จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่า ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารต่อ ก.อบต.จังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดนครพนมมีคำสั่งให้โอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีคำสั่งให้โอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้องตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้นำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอนและองค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดใหม่ที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๗๒๐



# ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศ ฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด
๓. ตัวอย่างคำสั่งให้โอน จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศ ฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารมารายงานตัวและเลือกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นั้น

จังหวัดศรีสะเกษขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกาศ ฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. มีคำสั่งให้โอนพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.อบต. ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีคำสั่งให้โอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่นั้นตามแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้อง ตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ที่จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วย สำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอนและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปรายงานตัว ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพทุฑฒเศศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับหนังสือส่งตัวพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธัชชัย สุขหุ้ม)

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ

บัญชีแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
แนบท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๒๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗  
จังหวัดนครพนม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายชัยภูษิต ชาญชัย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น อบต.วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น อบต.หนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๙,๔๘๐	ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

H

**แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร**  
(แบบท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศ ฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ และได้มีประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา** จะแบ่งแยกเป็นรายตำแหน่ง โดยเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

**๒. เงื่อนไขการแต่งตั้ง**

๒.๑ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกรายงานตัวภายในอายุบัญชีเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบของ ก.อบต. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้ขยายอายุบัญชีผู้ผ่านการสรรหาสำหรับรายนั้นออกไปอีกไม่เกินหกสิบวัน หากพ้นกำหนดดังกล่าวเป็นอันยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

๒.๒ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งและสายงานใด ให้ใช้แต่งตั้งในตำแหน่งและสายงานนั้น เว้นแต่ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นมีการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะเพิ่มเติม

๒.๓ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา ให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของ ก.อบต. แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และมีเงื่อนไขในการแต่งตั้ง ดังนี้

๑) เป็นพนักงานส่วนตำบล

๒) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

๓) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของประเภทและระดับที่ได้รับ การแต่งตั้งนับตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการสรรหา

๔) ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานให้ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาหรือตำแหน่งว่างตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตำแหน่งว่างที่รายงานให้ ก.อบต. ทราบเพื่อขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา

๕) ตำแหน่งว่างนั้น ต้องจัดสรรเงินงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๖) องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลไม่เกินร้อยละสิบ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๗) ผู้ผ่านการสรรหาที่จะได้รับการแต่งตั้ง ในครั้งปีที่แล้วมาจนถึงวันแต่งตั้งจะต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

### ๓. การเรียกมารายงานตัวและการแต่งตั้ง

๓.๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จะมีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามจำนวนอัตราว่าง สำหรับการเรียกมารายงานตัวในครั้งแรกเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในวันรายงานตัวเพื่อจะไปแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการสรรหา นำเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารไปยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้ง รายละเอียดตามข้อ ๔.

๓.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จัดส่งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งตามข้อ ๓.๑ และจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาสังกัดอยู่

๓.๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาสังกัดอยู่ แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าว (ภายใน ๕ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อ ๓.๒)

๓.๔ เลขานุการ ก.อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครซึ่งกำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและกพ.๗ ฉบับจริง (หรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องจากผู้ผ่านการสรรหา) ก่อนเสนอขอความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งหรือการรับโอน หรือให้โอนแล้วแต่กรณี ต่อ ก.อบต. ในการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับหนังสือขอความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล และแจ้งมติให้องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อมีคำสั่งให้โอน หรือรับโอนแล้วแต่กรณี (ภายใน ๕ วันทำการนับแต่มีมติ)

สำหรับในการแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

### ๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ผ่านการสรรหาจะนำไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะแต่งตั้ง

๔.๑ แฟ้มประวัติพร้อมบัตรประวัติชุดที่อยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ผ่านการสรรหา

๔.๒ สำเนาหนังสือรับรองการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาใช้เพื่อเทียบประสบการณ์ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารจากสำนักงาน ก.อบต. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

๔.๓ สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาจำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (สำหรับผู้ผ่านการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

## ๕. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการสรรหา

### ๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด และ ก.อบต. (ที่จะให้โอน/ย้าย)

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด และเลขานุการ ก.อบต. (ที่จะให้โอน/ย้าย) ต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ผ่านการสรรหาว่าตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่

(๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด และเลขานุการ ก.อบต. (ที่จะให้โอน/ย้าย) ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งตรวจสอบเงื่อนไขการแต่งตั้งตาม ข้อ ๒.๓ เพื่อเสนอ ก.อบต. กรณีผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน และ กพ.๗ ฉบับจริง (หรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องจากผู้ผ่านการสรรหา) แล้วจะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้อย่างตั้งต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น และหากไม่แน่ชัดให้หารือ ก.อบต.

### ๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอน

(๑) เมื่อผู้ผ่านการสรรหารายงานตัว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่แต่งตั้งดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ผ่านการสรรหาว่าตรงตามคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่

(๒) เมื่อผู้ผ่านการสรรหารายงานตัว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งตรวจสอบเงื่อนไขการแต่งตั้งตามข้อ ๒.๓ เพื่อเสนอ ก.อบต. กรณีผู้ผ่านการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน และ กพ.๗ ฉบับจริง (หรือสำเนาที่รับรองความถูกต้องจากผู้ผ่านการสรรหา) แล้วจะถือว่าผู้ผ่านการสรรหาผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสรรหาในครั้งนี้อย่างตั้งต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

## ๖. การรายงานและการบันทึกข้อมูลการแต่งตั้ง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีคำสั่งให้โอน หรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาแล้วจะต้องรายงานคำสั่งให้โอน หรือรับโอนให้จังหวัด เพื่อรายงานสำนักงาน ก.อบต. และให้บันทึกแก้ไขข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ภายใน ๕ วันนับแต่มีคำสั่ง) ด้วย

\*\*\*\*\*

-ตัวอย่าง คำสั่งรับโอน-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ที่ ..... /.....

เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.....ในการประชุมครั้งที่ ...../..... เมื่อวันที่ ..... จึงรับโอนพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ..... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

**หมายเหตุ** กรณีผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดนั้น และแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดเดิม ให้ใช้คำสั่งย้ายแทนคำสั่งรับโอน



-ตัวอย่าง คำสั่งให้โอน-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ที่ ..... /.....

เรื่อง ให้โอนพนักงานส่วนตำบล

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.....ในการประชุมครั้งที่ ...../..... เมื่อวันที่ ..... จึงให้โอนพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ..... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

**หมายเหตุ** กรณีผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดนั้น และแต่งตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดเดิม ให้ใช้คำสั่งย้ายแทนคำสั่งให้โอน